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Cùng vào cuộc
Chuẩn bị cho việc đưa xăng 

sinh học vào cuộc sống, từ 
đầu tháng 9 đến nay, Bộ Công 
Thương đã liên tục làm việc với 
các tỉnh, thành phố lớn trên cả 
nước như Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần 
Thơ… và với các đầu mối sản 
xuất, kinh doanh xăng dầu, nhà 
máy sản xuất Ethanol sinh học 
nhằm đôn đốc các đơn vị thực 
hiện kinh doanh xăng E5 theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. Nhiều địa phương đang 
triển khai các giải pháp để 
chuẩn bị cho lộ trình này.

Đơn cử, theo thông tin từ Sở 
Công Thương Hà Nội, hiện có 
ba trạm phối trộn xăng E5 cung 
ứng cho thị trường Hà Nội gồm: 
trạm của Công ty Xăng dầu Khu 
vực I (tổng kho xăng dầu Đức 
Giang), công suất 15.000m3/
tháng; trạm của Tổng công 
ty Xăng dầu Quân đội tại Hải 
Phòng, công suất 8.000m3/
tháng; trạm của Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam tại tổng 
kho Đình Vũ (Hải Phòng), công 
suất 20.000m3/tháng. Ngoài ra, 
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 
đã đầu tư xây dựng trạm phối 
trộn xăng E5 tại huyện Thường 
Tín, dự kiến ngày 1/1/2018 sẽ 
bắt đầu xuất hàng. Các trạm 
này đều có thể tăng công suất 
tùy theo nhu cầu của thị trường. 
Hà Nội cũng đang có 486 cửa 
hàng xăng dầu, trong đó 140 
cửa hàng có kinh doanh xăng 
E5. Sở Công Thương Hà Nội 
cũng đang chủ động làm việc 
với doanh nghiệp đầu mối, 
thương nhân phân phối trên địa 
bàn thống kê, rà soát trang thiết 
bị hiện có để hướng đầu tư, cải 
tạo, chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện về cơ sở hạ tầng vật chất, 
kỹ thuật cũng như nguồn cung, 
bảo đảm không bị thiếu hụt.

Về phía các doanh nghiệp, 
ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch 
Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam 
cho biết, lộ trình đưa xăng sinh 
học vào cuộc sống từ ngày 
1/1/2018 tới có khả năng sẽ 
thực hiện được, bởi các doanh 
nghiệp đầu mối hiện đã và đang 
rốt ráo chuẩn bị cho thời điểm 
này. Đây là yếu tố quan trọng 
nhất quyết định thành công của 
lộ trình.

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam (Petrolimex) mới đây 
đã chỉ thị cho các công ty thành 

Lộ trình E5 và bài toán giá
(nhandan.com.vn) Từ ngày 

1/1/2018, xăng RON 92 sẽ chính 
thức được thay thế bằng xăng 
sinh học E5 RON 92 và trên thị 
trường chỉ còn hai loại xăng E5 
RON 92 và RON 95. Thời điểm 
này không còn xa và theo các 
chuyên gia, cần giải quyết 
được bất cập về giá thành thì 
lộ trình này mới thành công.
viên và đại lý với nội dung bắt 
đầu từ đầu năm 2018, doanh 
nghiệp này sẽ thực hiện lộ trình 
thay thế hoàn toàn xăng RON 
92 bằng xăng E5 RON 92. 
Petrolimex cũng khuyến khích 
các công ty tuyến sau thực hiện 
chuyển đổi sớm trong trường 
hợp đơn vị đáp ứng đủ các điều 
kiện tại cửa hàng xăng dầu và 
nguồn xăng E5 từ các công ty 
tuyến trước đã sẵn sàng để đáp 
ứng. Petrolimex là đơn vị chiếm 
50% thị phần tiêu thụ xăng dầu 
bán lẻ tại thị trường trong nước 
với hơn 2.471 cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu trên khắp cả nước và 

sự tham gia của doanh nghiệp 
này sẽ góp phần cho thành 
công của lộ trình đưa xăng sinh 
học vào cuộc sống.

Hoặc với PV OIL Hà Nội hiện 
đã triển khai 17/36 cửa hàng 
xăng dầu bán xăng E5, chiếm 
tỷ lệ 47% số cửa hàng xăng dầu 
hiện có. Dự kiến đến đến cuối 
năm 100% cửa hàng sẽ kinh 
doanh xăng E5.

Băn khoăn câu hỏi giá thành
Doanh nghiệp đã chủ động 

vào cuộc trong việc đưa xăng 
sinh học vào cuộc sống, tuy 
nhiên, hoạt động này vẫn gặp 

không ít khó khăn. Cụ thể, ông 
Phan Thế Ruệ cho biết, thiết bị 
phối trộn Việt Nam có thể sản 
xuất được nhưng khi đầu tư vào 
cũng cần một số tiền tương đối 
lớn, khiến các doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ sẽ 
gặp khó khăn hơn. Thêm nữa, 
các cửa hàng bán lẻ cũng phải 
tập trung đầu tư vào việc xử lý 
về mặt kỹ thuật, khoa học, công 
nghệ để biến những cột bơm 
xăng RON 92 cũ thành những 
cột bơm xăng E5 RON 92 và 
việc này cũng cần phải có kinh 
phí để chuyển đổi, gây áp lực 
lên chi phí giá thành xăng E5.

Nguồn cung xăng sinh học 
cũng là vấn đề phải bàn đến, 
bởi theo báo cáo của Bộ Công 
Thương, lượng Ethanol nhiên 
liệu dùng để phối trộn sẽ đủ 
nếu huy động được cả hai nhà 
máy Ethanol Dung Quất và 
Bình Phước đang tạm dừng sản 
xuất. Do đó, một số chuyên 
gia đặt vấn đề ngược lại, nếu 
hai nhà máy này chưa thể vận 
hành được vào năm 2018 thì 
nguồn nhiên liệu phối trộn phải 
giải quyết ra sao? Kể cả trong 
trường hợp vận hành đúng thời 
điểm, liệu giá Ethanol nhiên liệu 
trong nước có thể cạnh tranh 
được với nguồn nhập khẩu hay 
không khi nguồn nhập khẩu có 
giá thành rất cạnh tranh. Ông 
Phan Thế Ruệ đặt câu hỏi: “Sản 
xuất Ethanol trong nước vẫn 
chủ yếu bằng nguyên liệu từ 
sắn. Trong khi các nước trên thế 
giới sản xuất Ethanol bằng đậu, 
bằng ngô với giá thành rất thấp. 
Vậy làm sao cạnh tranh được 
với giá sản phẩm nhập khẩu?”.

Theo đó, vị Chủ tịch Hiệp hội 
Xăng dầu cho rằng ở góc độ vĩ 
mô, để ổn định trong việc cung 
cấp mặt hàng này, điều trước 
tiên là phải bảo đảm đủ nguồn 
cung Ethanol trong nước. Phải 
làm sao để giá Ethanol cạnh 
tranh, thậm chí rẻ hơn so với 
Ethanol nhập khẩu để doanh 
nghiệp ổn định sản xuất, kinh 
doanh và phát triển bền vững. 
Để làm được điều đó, cần quy 
hoạch vùng nguyên liệu có thể 
đáp ứng đủ Ethanol nhiên liệu 
với giá thành cạnh tranh với 
hàng nhập khẩu. Nếu không 
giảm đầu vào Ethanol sản xuất 
trong nước, cộng với chi phí pha 
trộn thì chắc chắn, giá thành 
của xăng E5 RON 92 sẽ cao 
hơn mức bình thường, không 
khuyến khích người sử dụng.

Ngoài ra, phải đặc biệt chú 
trọng đến công tác tuyên truyền 
với người tiêu dùng để họ biết 
và loại bỏ suy nghĩ sử dụng 
xăng E5 tiêu hao lớn hơn xăng 
RON 92, dễ gây hỏng hóc, cháy 
nổ phương tiện... tránh trường 
hợp người tiêu dùng chỉ tập 
trung sử dụng xăng RON 95. 
“Nếu những vấn đề trên được 
giải quyết đồng bộ, chắc chắn 
việc đưa vào sử dụng xăng sinh 
học E5 RON 92 nhằm thay thế 
xăng khoáng RON 92 sẽ thuận 
lợi và dễ dàng hơn, không phải 
kéo dài đến năm 2018”, ông 
Phan Thế Ruệ cho hay.

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông 
báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công 
ty như sau:

Phiếu thu tiền số: 0000716372;;;;
Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui 

lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi  theo địa chỉ sau:
Phòng nghiệp vụ, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life 

Việt Nam, tầng 14, số 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3914.9100
Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ 

không còn giá trị sử dụng.

ThôNg BáO MấT giấy Tờ

Mới đây, công trường 
Ariyana đã đón ông 
Huỳnh Đức Thơ, Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng 
đến thăm và thị sát tiến độ. Đây 
là điểm nhấn quan trọng của 
thành phố Đà Nẵng tại tuần 
lễ APEC 2017, gợi mở những 
cánh cửa hợp tác với các nhà 
đầu tư khu vực và quốc tế.

Một công trình, hai quyết tâm
Ariyana Convention Centre 

được thiết kế ở khu vực phía 
Nam biệt thự Furama Villas 
Đà Nẵng và khu nghỉ dưỡng 
Furama, ngay vị trí trung tâm 
của quần thể du lịch Ariyana 
Đà Nẵng. Theo hoạch định của 
nhà đầu tư, công trình này sẽ 
trực tiếp là nơi tổ chức các sự 
kiện hội họp, trưng bày và triển 

Trung Tâm Hội ngHị AriyAnA

nóng từng ngày cùng APEC 2017
(vietnamnet.vn) Những ngày đầu tháng 9/2017, công trường xây dựng Trung tâm hội nghị Ariyana (ACC - Ariyana Convention 

Centre) càng trở nên nóng hơn bởi sự hiện diện của nhiều đoàn quan khách và quản lý theo dõi tiến độ thi công.

lãm tầm cỡ quốc tế; trước mắt 
là địa điểm diễn ra Hội nghị 
thượng đỉnh doanh nhân APEC 
với sự tham dự của lãnh đạo 
cấp cao 21 nền kinh tế thành 
viên ASEAN cùng 16 nghìn 

quan chức, lãnh đạo doanh 
nghiệp và giới truyền thông 
quốc tế. Ngoài ra, cũng có 
nhiều sự kiện được thành phố 
Đà Nẵng lựa chọn tổ chức tại 
nơi đây như Diễn đàn đầu tư Đà 

Nẵng 2017 sẽ diễn ra từ ngày 
29/9 - 1/10/2017.

Nhà đầu tư đã bỏ vào đây 
350 tỷ đồng để triển khai hơn 
12.000m2 mặt sàn, riêng Trung 
tâm Hội nghị Ariyana là một 
trong những trung tâm hội nghị 
lớn nhất cả nước, có sức chứa 
2.500 người, nằm ở vị trí đắc 
địa, có tầm nhìn thoáng đãng 
ra biển Đông từ sảnh và từ các 
phòng họp. Không chỉ có vậy, 
Ariyana Convention Centre về 
chiều sâu, theo nhà đầu tư, phải 
trở thành điểm hẹn hấp dẫn 
cho chiến lược cách tân, đổi 
mới chất lượng dịch vụ du lịch 
trên địa bàn Đà Nẵng và miền 
Trung. Đó là ý tưởng biến Trung 
tâm Hội nghị Ariyana thành 
điểm đến nghệ thuật đương đại, 
với đại sảnh có những tấm thảm 

dệt hoa văn chìm trang nhã gắn 
với hội hoạ Gothic, những tấm 
phủ điêu lớn bằng gỗ do các 
nhà thiết kế Ý chế tác riêng cho 
công trình, các bức tường phòng 
họp kết hợp hài hòa giữa gỗ, vải 
và gương kính. Đó là khả năng 
khai thác sao cho hiệu quả nhất 
mô hình du lịch M.I.C.E, thu hút 
sự quan tâm từ giới đầu tư, các 
doanh nhân khu vực vào miền 
Trung.

Khẳng định tầm lợi thế
Đại diện chủ đầu tư Ariyana 

bày tỏ, nếu Furama Resort từ 
lâu được đánh giá là khu nghỉ 
dưỡng chất lượng ổn định bậc 
nhất Đà Nẵng thì sự hiện diện 
của Ariyana Convention Centre 
và các dự án tương lai trong 
quần thể du lịch Ariyana sẽ 
nâng các giá trị vốn dĩ lên một 
đẳng cấp mới. Không chỉ nằm 
trên vị thế hấp dẫn ở 1 “bãi biển 
vàng”, dự án còn được điều 
hành quản lý bởi thương hiệu 
Furama từng trải 20 năm hoạt 
động ở Đà Nẵng, hội tụ đầy đủ 
những yếu tố để trở thành nơi tổ 
chức các hội nghị, sự kiện tầm 
cỡ.

Sự kiện APEC 2017 là điểm 
mốc quan trọng đầu tiên cho 
chiến lược đầu tư này, không chỉ 
khai thác tốt nhất vai trò quần 
thể du lịch Ariyana Đà Nẵng mà 
còn đặt ra bài toán bùng nổ các 
giá trị “thành phố sự kiện” Đà 
Nẵng. “Chúng ta đã có một Đà 
Nẵng được vinh danh là “điểm 
đến sự kiện và lễ hội hàng đầu 
châu Á”, với các sự kiện tổ chức 
ngày càng nhiều hơn, quy mô 
và thời gian kéo dài hơn, thu 
hút đông đảo người tham gia 
cùng lúc như Hội nghị du lịch 
golf châu Á, cuộc đua thuyền 
buồm quốc tế Clipper, cuộc thi 
3 môn phối hợp Iron Man… Vậy 
việc đầu tư, đưa vào hoạt động 
những điểm hẹn như Trung tâm 
Hội nghị Ariyana thật sự cần 
thiết và những ngày này, công 
trường tại đây luôn nóng lên là 
điều tất yếu và tích cực” - ông 
Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Tổng 
giám đốc Furama Resort, đơn 
vị quản lý Trung tâm Hội nghị 
Ariyana chia sẻ.

(chinhphu.vn) Trong 40 năm qua (1977 - 2017), Việt Nam 
đã từng bước chuyển từ việc tham dự các hội nghị đến việc 
tham gia một cách tích cực, chủ động vào các cơ chế của 
Liên hợp quốc. Việt Nam cũng đã chuyển từ nước nhận trợ 
giúp sang là đối tác hợp tác với Liên hợp quốc và tham gia 
đóng góp xây dựng Liên hợp quốc. Đó là khẳng định của Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Việt 
Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2017). 

Ngày 14/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức 
điện đến Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đề nghị về 
việc Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, thể hiện sự coi trọng 
của Việt Nam đối với tổ chức toàn cầu này ngay từ ngày đầu 
mới giành được độc lập. Do những yếu tố lịch sử, hơn 30 
năm sau, ngày 20/9/1977, Việt Nam mới chính thức trở thành 
thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc, nhưng bằng cuộc 
đấu tranh giành độc lập, Việt Nam đã đóng góp vào nguyện 
vọng chung của các nước là mong muốn hòa bình, ổn định, 
độc lập.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, chính cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta đã đóng góp vào việc Liên hợp quốc 
thông qua nghị quyết rất nổi tiếng của Đại hội đồng, Nghị 
quyết số 1514 ngày 14/12/1960 về việc trao trả độc lập cho 
các nước thuộc địa, dân tộc thuộc địa. Nghị quyết số 1514 
tạo ra làn sóng của phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc trên thế giới, buộc các nước thực dân đô hộ phải trao trả 
độc lập cho các thuộc địa, kéo theo đó là sự gia tăng nhanh 
chóng về số lượng thành viên của Liên hợp quốc trong những 
năm 1960.

Kể từ khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Việt 
Nam bắt đầu nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ của Liên hợp quốc 
thông qua các cơ quan, tổ chức chuyên môn của Liên hợp 
quốc như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Dân 
số Liên hợp quốc (UNFPA) và các tổ chức khác đã đến Việt 
Nam, đóng góp vào công cuộc tái thiết Việt Nam bằng những 
dự án cụ thể, có tác động tích cực, lan tỏa cho đến ngày nay 
như chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình kế hoạch 
hóa gia đình...

Bốn thập kỷ qua, Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam trên 
2 tỷ USD, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển 
đất nước trên các lĩnh vực. Trong khi đó, Việt Nam cũng đã 
rất tích cực đóng góp vào việc nâng cao vai trò của Liên hợp 
quốc thông qua tham gia xây dựng các quy chuẩn, chuẩn 
mực của luật pháp quốc tế, từ các lĩnh vực giải trừ quân bị 
cho đến các vấn đề kinh tế - xã hội hay tham gia vào các định 
hướng của Liên hợp quốc như các mục tiêu thiên niên kỷ, 
mục tiêu phát triển bền vững. Việc Việt Nam thực hiện thành 
công các mục tiêu thiên niên kỷ cũng là đóng góp cho những 
mục tiêu chung của Liên hợp quốc, đồng thời cho thấy Liên 
hợp quốc đặt ra các mục tiêu và các nước có thể thực hiện 
được như trường hợp của Việt Nam. Đặc biệt, trong quan hệ 
hợp tác với Liên hợp quốc, vị thế của Việt Nam cũng đã thay 
đổi. Việt Nam đã từng bước chuyển từ việc tham dự các hội 
nghị đến việc tham gia một cách tích cực, chủ động vào các 
cơ chế của Liên hợp quốc. Việt Nam đã ứng cử vào các cơ 
quan từ thấp đến cao, các cơ chế của Liên hợp quốc, từ các 
ủy ban như Ủy ban Phát triển xã hội, Ủy ban về chống phân 
biệt chủng tộc, Ủy ban về quyền bình đẳng của phụ nữ cho 
đến Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: Trong 40 
năm qua, chúng ta đã chuyển từ nước nhận sự trợ giúp sang 
đối tác hợp tác với Liên hợp quốc và tham gia đóng góp xây 
dựng Liên hợp quốc để Liên hợp quốc trở thành tổ chức toàn 
cầu có trách nhiệm đối với thế giới, đối với các khu vực, từ 
vấn đề lĩnh vực hòa bình, an ninh cho đến phát triển kinh 
tế - xã hội.

40 năm Là THànH viên Liên HợP quốC

việt nam chuyển vị thế 
về chất

hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và thường xuyên liên 
tục. Các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ 
quan truyền thông phải quan tâm tuyên truyền tới tận hội viên, 
đoàn viên, người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 
Ngành Y tế, hệ thống y tế dự phòng là đơn vị nòng cốt, chủ động 
giám sát, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, báo cáo Ban 
Chỉ đạo. Đồng thời, tập trung công tác phòng, chống dịch, chủ 
động sẵn sàng về các phương án phòng, chống dịch bệnh, hạn 
chế thấp nhất người mắc, người tử vong, kiểm soát không để 
dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức 
chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Về công tác điều trị Methadone, đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của ngành Y tế trong thời gian qua 
và đề nghị các ngành thành viên, đặc biệt là ngành Y tế phải 
đưa ra mục tiêu phấn đấu giữ nguyên số bệnh nhân điều trị hiện 
nay, không để bệnh nhân bỏ điều trị. Các huyện chưa mở thêm 
điểm cấp phát thuốc cần quyết tâm triển khai sớm trong tháng 
10; tăng cường quan tâm truyền thông tránh phân biệt kỳ thị đối 
với người điều trị Methadone; kiên quyết đấu tranh với tội phạm 
ma túy...

tăng cường phòng, chống...
(Tiếp theo trang 1)


